

Trả Lại Cho Tôi.

Đoàn Bui, K5

Trả lại cho tôi trường Võ Bị.
Trên đỉnh Lâm Viên rực nắng hồng.
Trả lại cho tôi alpha đỏ.
Quân phục, súng đạn, và ba lô.

Trả lại cho tôi thác Cam Ly.

Đóa Mimosa, hồ Than Thở.

Trả lại cho tôi vườn Anh Đào.

Sương mù phủ kín Hồ Xuân Hương.

Ôi kiếp sống tha hương.
Đã bao năm xa quê nhà.

Tôi ước mong có một ngày được sống lại kỷ niệm xưa.

Trả cho tôi phiên gác đêm.
Mùa Đông giá lạnh trên đồi Bắc.
Trả lại cho tôi ngày cắm trại.
Ra câu lạc bộ ngắm chờ em.

Trả lại cho tôi chợ Hòa Bình

Đi bên người đẹp Bùi Thị Xuân.

Trả lại cho tôi ngày tháng cũ.

Ngàn năm ôm mãi giấc mộng vàng.





Cây Gậy & Chiếc Xe Lăn

Võ Ý, K17

Đại Hội XXI của Tổng Hội Cựu Sinh Viên Sĩ Quan Trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam (TVBQGVN) kéo dài 4 ngày, từ thứ Năm ngày 21 cho đến Chủ Nhật ngày 24 tháng 6 năm 2018. Trong 4 ngày đại hội đó, ngày nào cũng có Tổng Đoàn Thanh Thiếu Niên Đa Hiệu tham dự (TTNĐH). Sau đây là 4 sự kiện tiêu biểu của các cháu hậu duệ của Tổng Hội CSVSQ/ TVBQGVN.

Chiều ngày 21: Đêm Văn Nghệ Đấu Tranh “Yểm Trợ Quốc Nội Vùng Lên Giành Độc Lập, Tự Do, và Tự Quyết” do cựu SVSQ Đặng Văn Khanh, K25, Liên Hội Phó Liên Hội Võ Bị Châu Âu và hiện nội đến từ Pháp, và 2 con, hiệp lực cùng Hội Võ Bị Nam California và TTNĐH đứng ra tổ chức tại Hội Trường Garden Grove Community Center (GGCC). Cùng giờ và cùng ngày, cách đó không xa, chùa Điều Ngự cũng tổ chức đêm nhạc đấu tranh với số lượng ca sĩ hùng hậu do Trung Tâm Asia yểm trợ. Không vì trở ngại đó, đã có khoảng 350 cựu SVSQ cùng gia đình tại địa phương, và từ các nơi xa về, cùng thân hữu hưởng ứng tham dự.

Buổi sinh hoạt còn được sự cộng tác nhiệt tình của Ban Từ Ca Xuân Diễm và Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ. Điểm đặc biệt trong Đêm Nhạc Đấu Tranh này là hình ảnh 3 thế hệ cùng xuất hiện một lần trên sân khấu, cùng phát ngọn cờ vàng thân yêu. Đó là NT Cao Xuân Lê, K14; cô Christina Cao, K14/2; và bé Josephine Cao, K14/3.

Chiều ngày 22: Lễ Truy Diệu Truyền Thống tại Đài Tưởng Niệm Chiến Sĩ Việt Mỹ, tại thành phố Westminster, California, đã được tổ chức. Trong buổi lễ, với sự chứng kiến của vị chủ

tọa, NT Nguyễn Đình Hòa, K4, là *lễ Trao Đuốc Thiêng của TH/ CSVSQ/ TVBQGVN*, do cựu SVSQ Tsu A Cầu, K29, nhân danh Tổng Hội, trao cho cô Tammy Huỳnh, K19/2, Tổng Đoàn Trưởng Tổng Đoàn Thanh Thiếu Niên Đa Hiệu.



Cô Tammy Huỳnh đang nhận ngọn đuốc thiêng do THT Tsu A Cầu trao.

THT Tsu A Cầu đã nói:

- “Đại diện cho toàn thể CSVSQ của Tổng Hội CSVSQ/ TVBQGVN, tôi trân trọng trao Ngọn Lửa Thiêng Truyền Thống đến Tổng Đoàn TTNDH.”

Khi tiếp nhận ngọn đuốc, cháu Tammy đồng dạc tuyên bố:

- “Đại diện cho Tổng đoàn TTNDH, chúng con, nguyện tiếp nối thế hệ cha anh, quyết tâm đấu tranh cho một Việt Nam tự do, toàn vẹn lãnh thổ, và trọn vẹn nhân quyền.”

Ngay sau đó, ngọn đuốc được chuyển cho trên 20 thành viên TTNDH hiện diện. Các anh chị vừa nâng niu ngọn đuốc vừa xướng lên vị thế hậu duệ của mình, gồm các khóa K1/2, K4/2, K6/2, K7/2, K14/2, K16/2, K17/2, K22/2, K25/2, K29/2...

Sáng ngày 23: Các anh chị trong Tổng Đoàn TTNDH cũng có mặt trong nghi lễ giản dị, nhưng trang trọng của Lễ Chào

Cờ và Mặc Niệm, trước khi đại hội khai mạc.

Buổi tối cùng ngày, Tổng Đoàn TTNDH tổ chức Đêm Tri Ân tại nhà hàng Seafood World (trên đường Brookhurst St.).

Tiết mục tặng quà, cho các quả phụ Võ Bị Đà Lạt hiện diện, thật bất ngờ và cảm động. Màn hoạt cảnh trình diễn các giai đoạn huấn luyện của một sĩ quan xuất thân từ trường Mẹ, khởi thủy từ một Tân Khóa Sinh, rồi một SVSQ, cho đến khi đến khi tốt nghiệp, gọi nhớ những CSVSQ tham dự một giai đoạn gian nan, thơ mộng nhưng đầy cảm xúc của tuổi hoa niên.

Đêm Tri Ân như tên gọi, không phải là đêm gây quỹ. Tuy nhiên các chú các bác đã tự nguyện ủng hộ Tổng Đoàn trên 7,800 Mỹ Kim. Các cháu cho biết sẽ sử dụng ngân khoản này vào mục đích ý nghĩa như sửa sang mộ phần của các cựu SVSQ đã nằm xuống, cũng như cấp học bổng cho các TTNDH tại quê nhà...



*Tân Tổng Hội Trưởng
Nguyễn Văn Thiệt, K18*

Tối Chủ Nhật ngày 24/06/2018 là đêm dạ tiệc liên hoan sau 4 ngày Đại Hội, với khoảng 600 thực khách tham dự. Trong nghi lễ khai mạc, các cháu TTNDH phụ trách Toán Quân Quốc Kỳ. **Phải chăng BTC muốn gửi một thông điệp đến toàn thể cựu SVSQ/ TVBQGVN trên toàn thế giới và các thế hệ hậu duệ là, đã đến lúc, Tổng Đoàn TTNDH đảm nhận trách vụ thiêng liêng này thay cho Tổng Hội CSVSQ?** Được biết, tại lễ Truy Diệu tối thứ Sáu và lễ Chào Cờ sáng thứ Bảy, Ban Tổ Chức đã xếp hai toán Quân Quốc Kỳ của Tổng Hội và Tổng Đoàn đứng bên nhau.

Trong 4 sự kiện mà Tổng Đoàn TTNDH tham dự trong 4 ngày đại hội, đã nói lên hai sự thật:

- Một là, các anh chị đã thực sự trưởng thành trong nhận thức, quan điểm.

- Hai là, các anh chị đã thật sự mang lại sự tin cậy cho các cựu SVSQ/ TVBQGVN nói riêng và cộng đồng hải ngoại nói chung.

Trong phần phát biểu của mình, vị Tân Tổng Hội Trưởng, CSVSQ Nguyễn Văn Thiệt, K18, có đề cập đến thế hệ hậu duệ như sau:

- *“Các anh chị thuộc Tổng đoàn Thanh Thiếu Niên Đa Hiệu ngày nay là cây gậy, là chiếc xe lăn của các chú các bác cựu SVSQ/ TVBQGVN!*

Khi Tân THT đang phát biểu, cả nhà hàng khoảng 600 thực khách, đã vỗ tay hoan nghênh lời ví von này.

Các anh chị TTNDH thân mến!

Các anh chị xứng đáng là *chiếc xe lăn và cây gậy* của thế hệ chúng tôi. Trong sự xáo trộn của Tổng Hội vừa qua, các anh chị đã tỏ ra bản lĩnh, vững vàng và tự tin. Các anh chị xứng đáng là *chỗ dựa* đầy tự hào của Tổng Hội và của chúng tôi.

Trong rừng núi Hoàng Liên Sơn, có cây vầu, cao lớn và bề thế hơn cây tre. Cây vầu đã đi vào thơ của người tù Cung Trầm Tưởng qua bài “Biểu Tượng”. Tôi muốn mượn hai câu kết của bài thơ để quý tặng các anh chị:

*Vầu đanh như thép sáng ngời,
Nắng mưa thì vẫn trọn đời đứng ngay!*

Westminster, ngày 6 tháng Bảy, 2018

Lễ Trao

Đuốc Thiêng Truyền Thống

Cao Xuân Thanh Ngọc K14/2

Trong suốt 21 lần Đại Hội Toàn Cầu của Trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam (TVBQGVN), đây là lần đầu tiên đuốc thiêng truyền thống được thực hiện trong Đêm Truy Diệu. Trước sự chứng giám của các anh linh anh hùng tử sĩ, trước sự hiện diện của những Cựu Sinh Viên Sĩ Quan các khoá của TVBQGVN, của các anh chị em trong Tổng Đoàn TTNDH và quý vị quan khách, dưới chân tượng đài chiến sĩ Quân Lực VNCH, việc truyền đuốc thiêng nói lên tinh thần truyền thống đoàn kết, khí phách, và lý tưởng tự do của tập thể Cựu SVSQ/ TVBQGVN.

Trong Bình Ngô Đại Cáo của Nguyễn Trãi có câu:

“Đem đại nghĩa thắng hung tàn, lấy chí nhân thay cường bạo.”

Yếu tố địa lý rất quan trọng, nhất là đối với hiện tình đất nước Việt Nam hôm nay. Đó là sức mạnh của dân tộc Việt, là lẽ quang minh chính nghĩa của dân tộc đứng lên chống lại kẻ thù Tàu Cộng xâm lăng. Lịch sử đấu tranh của dân tộc VN, qua bao đời dựng nước và giữ nước, đã chứng minh sức mạnh “đem đại nghĩa thắng hung tàn”. Việt Nam, một đất nước bé nhỏ, từ bao nhiêu thời đại từ Đinh, Lê, Lý, Trần cho tới thời Đệ Nhất và Đệ Nhị Cộng Hòa, vẫn luôn luôn đem “đại nghĩa” để quyết chiến với kẻ thù tham tàn từ phương Bắc Việt Nam, kẻ thù truyền kiếp của dân tộc Việt.

Miền Nam Việt Nam có đủ đại nghĩa, có đủ chí nhân, dù trong hoàn cảnh nào, dân tộc ta vẫn luôn bền tâm vững chí, lớp sóng sau xô sóng trước, kế thừa truyền thống cha ông bảo

vệ và xây dựng quốc gia dân tộc.

Đau đớn thay, chỉ vì vận nước tối đen, đất nước lại rơi vào tay Cộng Sản, một kẻ thù tàn bạo đã áp đặt lên quê hương và dân tộc VN một chủ nghĩa ngoại lai độc tài và hèn hạ, biến đất nước ta thành một nhà tù khổng lồ, dân tộc ta bị đọa đày rên xiết đêm ngày dưới gông xiềng của lũ cộng nô bán nước hại dân.



Các anh chị TTNDH đã hãnh diện cùng nhau đưa cao ngọn đuốc trước quan khách, xưng danh tên mình và tên của thân phụ mình, truyền tay tới tất cả TTNDH hiện diện trong buổi lễ.

Đã 43 năm, kể từ tháng tư đen đau buồn của lịch sử, chúng ta những người con của đất mẹ Việt Nam thương yêu, những chàng trai Võ Bị VN mang nhiều hoài bão về sự trường tồn của dân tộc, luôn canh cánh bên lòng ngày quang phục quê hương. Tiếc thay ngày ấy chưa đến mà những chàng trai Võ Bị, người ngã xuống nơi chiến trường, người tàn tạ trong lao tù, người không thể vượt qua quy luật thời gian khắc nghiệt.

*“Đời Lâm Viên mong viết lên dòng lịch sử
Rách áo hoa rừng vỡ nát mộng công danh...”*

Buổi Lễ Truy Diệu được diễn ra trong bầu không khí oai

nghiêm, khi BTC tuyên bố lý do và ý nghĩa của việc trao được thiêng cho hậu duệ Võ Bị, tôi đã không thể kiềm chế được niềm xúc động vô biên. Tổng Đoàn TTNDH, các hậu duệ, quyết một lòng nối chí tiền nhân. Cuộc chiến đấu chống Cộng Sản bạo tàn và kẻ thù phương Bắc xâm lăng là cuộc chiến trường kỳ. **Lễ trao ngọn lửa truyền thống là tượng trưng cho tinh thần, chia sẻ trách nhiệm, và hoài bão của tiền nhân cho lớp con cháu để kế tục truyền thống cha ông.**

Hơn bao giờ hết, hậu duệ Võ Bị cần nhận thức rằng đất nước đang lâm nguy, giải giang sơn gấm vóc của tiền nhân để lại đã bị Đảng Cộng Sản dần dần dâng hiến cho Tàu Cộng. Ải Nam Quan, thác Bản Giốc, Hoàng Sa, Trường Sa nay không còn. Nay CSVN lại, bày mưu tính kế, tiếp tục bán đất cho Tàu Cộng bằng cách lừa gạt dân chúng với cái gọi là “đặc khu kinh tế 99 năm”. Đó chỉ là một hình thức bán nước, không hơn không kém. Và để bịt miệng dân, ngoài việc đánh đập dã man, chúng còn ra cái luật có tên “An Ninh Mạng”. Đây là một hình thức bóp chẹt tiếng nói đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền, và hỗ trợ cho quan thầy Tàu Cộng xâm lăng lãnh thổ Việt Nam một cách trắng trợn.

TTNDH cũng biết các thế hệ cha ông đã xả thân bảo vệ lý tưởng tự do, dân tộc, mà hoài bão đó vẫn còn canh cánh bên lòng quý vị. TTNDH đã nhìn rõ được cách cái trị độc ác, cách bán nước cầu vinh của Đảng Cộng Sản Việt Nam, cho nên trách nhiệm của từng người hậu duệ là cần phải nhất quyết theo gót cha ông, chống lại chế độ bạo tàn do Hồ Chí Minh mang tròng vào cổ dân tộc Việt Nam với chủ nghĩa Cộng Sản ngoại lại. Chúng con nhất quyết cùng hô hào, đứng lên yểm trợ phong trào đấu tranh trong nước, yểm trợ cho những nhà đấu tranh can đảm, không chịu cúi đầu trước bạo quyền CSVN. Vì trong Bình Ngô Đại Cáo cũng có câu: **“Nước có lúc thịnh, lúc suy, nhưng hào kiệt thời nào cũng có”**. Hãy đứng lên hồi những người hào kiệt của giòng giống Lạc Hồng.

Khi ngọn đuốc được trao tận tay và truyền đi cho từng hậu

duệ, chúng tôi ai nấy xướng tên mình và khoá của cha mình một cách tự hào và đầy kiêu hãnh. Giây phút thiêng liêng đó sẽ in mãi trong thâm tâm của từng người con. Chúng tôi thành tâm nguyện cầu hồn thiêng sông núi, vong linh tiền nhân, quý liệt vị anh hùng Võ Bị về đây chứng giám phù hộ độ trì, dẫn lối đưa đường cho từng người con Việt có mặt hôm đó hoàn thành trách nhiệm khôi phục đất nước Việt Nam được tự do, đem lại thanh bình và ấm no cho dân tộc và tổ quốc Việt Nam thân yêu.

Chi Tiết Lễ Trao Ngọn Lửa Thiêng Truyền Thống cho TTNDH

Bà Minh Nguyệt, K17/1:

- Suốt chiều dài lịch sử 4000 năm lập quốc, đất nước VN có khi hưng thịnh, có lúc suy vong, dân tộc VN đã đổ biết bao xương máu để bảo vệ bờ cõi chống lại giặc xâm lăng từ phương Bắc. Trong bất cứ hoàn cảnh nào, dân tộc VN vẫn luôn bền tâm, vững chí, **thế hệ sau nối tiếp thế hệ trước**, thừa kế truyền thống cha ông, tiếp tục đứng lên bảo vệ và xây dựng quốc gia dân tộc.

- Sau hơn 40 năm kể từ ngày bọn Cộng Sản Bắc Việt chiếm đoạt VNCH, các thế hệ hậu duệ, trong đó có các TTNDH, đã trưởng thành trên khắp các quốc gia dân chủ trên thế giới. Với tuổi trẻ đầy tài năng và nhiệt huyết, họ đã trở thành lực lượng chính trong các phong trào dân chủ tranh đấu chống CSVN.

CSVSQ Đỗ Trọng Đạt, K29:

Hôm nay, dưới sự chứng giám của các anh hùng, tử sĩ VNCH, trước toàn thể các CSVSQ và quan khách về tham dự đại hội XXI, **chúng tôi chuyển giao ngọn lửa thiêng truyền thống, tượng trưng lý tưởng phục vụ quốc gia dân tộc, bảo quốc an dân của các CSVSQ/ TVBQGVN, cho TD/ TTNDH.**

Ngọn lửa thiêng này còn đại diện cho **tinh thần đoàn kết một lòng, cho ý chí, thái độ, và hành động chống cộng sản,** của các CSVSQ thuộc TVBQGVN. Mong rằng các anh chị thuộc Tổng Đoàn TTNDH luôn gìn giữ.

CSVSQ Nguyễn Duy Niên, MC buổi lễ:

Trước sự chứng kiến của NT NGUYỄN ĐÌNH HÒA, CSVSQ Khoá 4 chủ tọa buổi lễ, xin mời CSVSQ Tsu A Cầu, Tổng Hội Trưởng, trao ngọn lửa thiêng truyền thống cho Tổng Đoàn TTNDH.

CSVSQ Tsu A Cầu, THT, đã nói:

- **“Đại diện cho toàn thể CSVSQ của Tổng Hội CSVSQ/ TVBQGVN, tôi trân trọng trao Ngọn Lửa Thiêng Truyền Thống đến Tổng Đoàn TTNDH.”**

Khi tiếp nhận ngọn đuốc, cô Tammy đã mạch lạc phát biểu:

- **“Đại diện cho Tổng Đoàn TTNDH, chúng con nguyện tiếp nối thế hệ cha anh, quyết tâm đấu tranh cho một Việt Nam tự do, toàn vẹn lãnh thổ, và trọn vẹn nhân quyền.”**

CSVSQ Đỗ Trọng Đạt, K29:

- Cuộc chiến đấu chống CSVN bạo tàn và kẻ thù phương Bắc xâm lăng là cuộc chiến trường kỳ, đầy gian khó. Chắc chắn rằng Tổng Đoàn TTNDH luôn bền tâm vững chí, quyết tâm tranh đấu, đạt cho kỳ được mục tiêu cuối cùng. Đó là độc lập, tự do, dân chủ với đầy đủ quyền con người, và nó ám thật sự cho dân tộc VN thân yêu.

Các anh chị TTNDH đã hãnh diện cùng nhau đưa cao ngọn đuốc trước quan khách, xưng danh tên mình và tên của thân phụ mình, truyền tay tới tất cả anh chị TTNDH hiện diện trong buổi lễ.